



ฉบับที่ 13/2563

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนสิงหาคม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนสิงหาคม ปี 2563 หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทยอยฟื้นตัว ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน แม้ที่กำลังซื้อรวมของครัวเรือนยังคงอ่อนแอ แต่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ รวมถึงรายได้เกษตรกรที่กลับมาขยายตัว เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกปรับดีขึ้น หลังมีความต้องการสินค้าในบางสินค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูง เนื่องจากยังมีมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงตามหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ หมวดผักและผลไม้ รวมถึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านอัตราการว่างงานปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับภาคการเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อค้างของสถาบันการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันยังคงหดตัวสูง สะท้อนกำลังซื้อรวมของครัวเรือนที่ยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดยานยนต์ปรับดีขึ้นจากความต้องการซื้อรถของผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังมีตั้งแต่ช่วง COVID-19 ประกอบกับโรงงานผลิตรถเริ่มกลับมาผลิตและส่งมอบได้ตามปกติ เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ สอดคล้องกับการใช้จ่ายในหมวดเชื้อเพลิงที่ขยายตัว ทั้งนี้ รายได้เกษตรกรที่กลับมาขยายตัวมีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน

**การลงทุนภาคเอกชน** ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนที่ปรับดีขึ้นในหลายหมวด โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปรับดีขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่อนุญาตก่อสร้างขยายตัวชะลอลง ตามการหดตัวของพื้นที่เพื่อการบริการหมวดโรงแรม และการพาณิชย์ สอดคล้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวชะลอลงตามการลงทุนก่อสร้างในกลุ่มบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ที่กลับมาหดตัวเป็นสำคัญ

**ผลผลิตภาคเกษตร** กลับมาหดตัวจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่หดตัว ผลจากสภาพอากาศแปรปรวน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งขาวขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน เช่นเดียวกับผลผลิตยางพาราที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อย และใกล้เคียงเดือนก่อน สำหรับ**ราคาสินค้าเกษตร** กลับมาขยายตัว จากราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ โดยราคายางพารากลับมาขยายตัวจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ จากฝนที่ตกมากและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ด้านราคาปาล์มน้ำมันขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อผลิตไบโอดีเซล สำหรับราคาผลไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย โดยเฉพาะทุเรียน และมังคุด ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับดีขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัว

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน ตามความต้องการสินค้าในบางสินค้าของประเทศ คู่ค้าที่กลับมาเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง โดยการผลิตรายการแปรรูปร่วมปรับ ดีขึ้น โดยเฉพาะยางแท่ง ตามความต้องการใช้ยางล้อของโลกที่เริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกันการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป กลับมาขยายตัวตามความต้องการของตลาดจีน เช่นเดียวกับอาหารทะเลกระป๋องที่กลับมาขยายตัวจากสินค้าอาหาร สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ การผลิตถั่วมีอย่างขยายตัวต่อเนื่องตามคำสั่งซื้อในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตและ ส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปยังคงหดตัวต่อเนื่อง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวชะลอลง จากรายจ่ายประจำที่กลับมาหดตัวตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหลาย จังหวัด ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดงบรายจ่ายอื่น หลังมีการเร่งเบิกจ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ขณะที่รายจ่าย ลงทุนยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมยังต่ำกว่าปีงบประมาณก่อน

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคง หดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะปรับ ดีขึ้นบ้าง แต่ยังไม่สามารถชดเชยกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ตีตลาดน้อยลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.18 ตามหมวดอาหารและ เครื่องดื่มที่กลับมาขยายตัวในหมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ ประกอบกับหมวดผักและผลไม้ตีตลาดน้อยลง เนื่องจากผักสดนำเข้าเสียหายในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบใน ตลาดโลก **ดัชนีอัตรการว่างงานหลังขจัดฤดูกาล** อยู่ที่ร้อยละ 2.23 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง**ของสถาบันการเงินขยายตัวเล็กน้อย จากเดือนก่อน ทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งจากการโอนเงิน เยี่ยวยาภาครัฐ **ด้านสินเชื่อคงค้าง**ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อธุรกิจที่ยังมีปัจจัยสนับสนุน จากมาตรการช่วยเหลือ SMEs ประกอบกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการของภาครัฐ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7443 4887

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th